

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ
สรุปผลการศึกษาตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี และมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา

2. ผลการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต
ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนาด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสง
สว่าง การพัฒนาด้านประปา การพัฒนาด้านคมนาคม และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

2.1 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาคมนาคมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง
2 ข้อ

2.2 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสง
สว่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ

2.3 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาประปาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ

3. ผลการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ

อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้าน พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพศชายมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
 จำแนกตามอายุพบว่า อายุไม่เกิน 25 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
 จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับ
 การศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด และจำแนกตามหมู่บ้านพบว่า บ้านหนองแสงมีค่าเฉลี่ยสูง
 ที่สุด บ้านป่าดู่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ดังนี้

4.1 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาคมนาคม ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะที่มีค่ามากที่สุด
 คือ อบต. ควรมีการปรับปรุงผิวจราจรที่เป็นถนนดิน ถนนหินลูกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ได้มาตรฐาน ($f = 57$) ค่าความถี่ข้อเสนอแนะที่มีค่าต่ำสุด มี 2 ข้อ คือ อบต. ควรเปิดโอกาสให้
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมอย่าง
 เหมาะสม ($f = 1$) และ อบต. ควรเพิ่มรางระบายน้ำภายในเขตชุมชนให้มีความเหมาะสม ($f = 1$)

4.2 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะที่มีค่า
 มากที่สุด อบต. ควรเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ตามเส้นทางคมนาคม ตามทางแยกทางร่วม และที่
 สาธารณะภายในเขตชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง ($f = 52$) และข้อเสนอแนะที่มีค่าต่ำสุด คือ อบต.
 ควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่
 ประชาชน ($f = 3$)

4.3 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาประปา ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะที่มีค่ามากที่สุด
 อบต. ควรมีการปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมระบบประปาให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ ($f = 23$)
 และข้อเสนอแนะที่มีค่าต่ำสุด คือ อบต. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านระบบ
 ประปาโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ($f = 2$)

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชน
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาครั้งนี้มี
 ประเด็นสำคัญ จากการวิเคราะห์และสมควรรนำมาอภิปรายผล คือ

1. ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนาด้านคมนาคม การพัฒนาด้านไฟฟ้าและแสง
 สว่าง และด้านการพัฒนาประปา ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองกุง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านอย่างต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อบรรจุแผนงานการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านในแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงอย่างเหมาะสม แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้น บางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานตรงตามแบบรูปรายละเอียดของทางราชการ การดำเนินการก่อสร้างไม่สัมฤทธิ์ผลตรงตามที่ประชาชนในเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงต้องการ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ประชาชนในเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้แสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี จันทะเสน (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาคมนาคม และการพัฒนาด้านประปาพบว่าระดับความคาดหวังของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรินทร์ บรรดาศักดิ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ระบุว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านจากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา จึงนำผลการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้

1.1 การพัฒนาด้านคมนาคม มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ

1) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการปรับเส้นทางจราจรจากถนนดิน ถนนหินลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีมาตรฐาน 2) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการบรรจุแผนงาน การพัฒนาเส้นทางจราจรภายในเขตชุมชนที่ได้มาตรฐานลงในแผนพัฒนาของ อบต. ให้ครอบคลุมและทั่วถึง และ 3) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการจัดชุดบำรุงรักษาที่ประชาชนสามารถติดต่อเรื่องปัญหาด้านการคมนาคมได้โดยตรงตลอดเวลา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำรงชีพในสภาวะปัจจุบันของประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมา การขนย้ายผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนกิจการพาณิชย์ต่าง ๆ ภายในเขตชุมชน จึงส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคาดหวังอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ อุไร นันทะ (2546 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังในด้านการให้บริการสาธารณะ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก คือ การจัดให้ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ในบ้านเรือนที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเดินสาธารณะ ฯลฯ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม แต่ไม่สอดคล้องกับ บูรณี สุภศิลป์ (2547 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อบต. จะมีการตีเน้นถนนและจัดทำเครื่องหมายต่าง ๆ บนถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา อบต. จะมีความรวดเร็ว

ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบต. จะมีการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาอย่างเหมาะสม ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ในส่วนที่ชำรุดให้ดีขึ้น แต่ในการซ่อมแซมถนนส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้เท่าที่ควร เนื่องจากทำให้ การจราจรติดขัด แล้วงานก็ยังไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้ตอบ แบบสอบถามแสดงความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ รัฐการ สουργคพิตร (2543 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนคาดหวังในเรื่องการรักษาความสะอาดของถนน ตรอก ซอย ทางเท้าอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

1.2 การพัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการขยาย และเพิ่ม โคมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางจราจรภายในเขตชุมชน 2) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าและแสงสว่างให้สามารถ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และ 3) ประชาชนมี ความคาดหวังว่า อบต. จะมีการจัดการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างที่ชำรุดเสียหายให้พร้อม สำหรับการใช้งานอยู่เสมอ การที่ประชาชนได้แสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาด้านไฟฟ้าและแสง สว่างอยู่ในระดับมากทุกด้านนั้น เป็นเพราะว่า ประชาชน ได้มีการขยายครัวเรือน เขตที่อยู่อาศัยนอก เขตพื้นที่ ที่ไฟฟ้าแรงต่ำเข้าไม่ถึง หรือการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของเกษตรกร ได้มีการ ปรับปรุงพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาใช้และต้องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างเป็น องค์ประกอบสำคัญในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับ สุภาวดี จันทะเสน (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ วชิรินทร์ บรรดาศักดิ์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน

1.3. การพัฒนาด้านการประปา ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการขยายกำลังการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอ ต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน 2) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการจัดซ่อมแซมท่อ ประปาที่ชำรุดเสียหายให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ และ 3) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการจัดชุดบำรุงรักษาที่ประชาชนสามารถติดต่อเรื่องปัญหาด้านประปาได้โดยตรง และ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าน้ำประปามี ความจำเป็นมากสำหรับการดำรง ชีวิตของประชาชนในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการพาณิชย์ ประชาชนจึงมีความคาดหวังในระดับมาก ที่จะเห็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุง ขยายกำลังการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาระบบประปาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ

ดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สุภาวดี จันทะเสน (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ มานพ อุบลทิพย์ (2543 : 79-80) ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการระบบประปาเป็นสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยตรง จึงทำให้ประชาชนมีความต้องการให้พัฒนามาก ส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ บุญธิ ศุภศิลป์ (2547 : บทคัดย่อ) พบว่าความคาดหวังที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ อบต. ควรมีการขยายพื้นที่ในการใช้น้ำให้เกิดความทั่วถึงแก่ประชาชนทั่วไป และ อบต. ควรจะมีการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ใช้เป็นน้ำดื่มที่สะอาดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

2. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้าน พบว่า

2.1 เพศ ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เพศหญิงมีระดับความคาดหวังมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันสถิติเสรีภาพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเพศหญิงและเพศชายอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งความละเอียดอ่อนเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย จึงส่งผลให้เพศหญิงแสดงความคาดหวังมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี จันทะเสน (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาคมนาคม และการพัฒนาด้านประปา กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.2 อายุ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ประชาชนกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความคาดหวังที่มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นกลุ่มที่สร้างครอบครัวใหม่ โดยแยกตัวจากครอบครัวเดิมมาตั้งครอบครัวของตนเอง เป็นกลุ่มที่กำลังสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพ และสร้างฐานะครอบครัว จึงแสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป มีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือบางคนอาจเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้าน แต่ที่ผ่านมารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านกลับไม่ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไปแสดงความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด

2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาอยู่ในระดับนี้ มีความรู้และประสบการณ์ต่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้ว จึงส่งผลให้แสดงความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคาดหวังน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลุ่มประชาชนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบางคนอาจเคยมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้าน ซึ่งบางครั้งคุณภาพของงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงดำเนินการมานั้นยังไม่ได้มาตรฐานตรงตามแบบรูปรายละเอียดของทางราชการ หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงกำหนด จึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับน้อยที่สุด

2.4 หมู่บ้าน ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ประชาชนบ้านหนองแสง มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบ้านหนองแสงเป็นพื้นที่ฐานเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โครงสร้างพื้นฐานบางด้านยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ประชาชนบ้านหนองแสง แสดงความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประชาชนบ้านป่าคูมีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บ้านป่าคูไม่ใช่พื้นที่ฐานเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง กลุ่มการเมืองส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ถึงแม้จะได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากความเป็นฝ่ายตรงข้ามทางด้านการเมืองของผู้ว่า ในหมู่บ้านและของประชาชนบางกลุ่ม จึงส่งผลให้ประชาชนบ้านป่าคูได้แสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับน้อยที่สุด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สามารถอภิปรายได้ดังนี้

3.1 ด้านการพัฒนาคมนาคม มีข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ อบต.

ควรมีการปรับปรุงผิวจราจรที่เป็นถนนดิน ถนนหินลูกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนต้องใช้เส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และเพื่อการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตร หากเส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหายหรือไม่ได้มาตรฐาน ก็จะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรมีการปรับปรุงผิวจราจรที่เป็นถนนดิน ถนนหินลูกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้มาตรฐาน มีค่าความถี่ที่สูงที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ำสุดคือ อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งเป็นหลักสำคัญต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมอย่างเหมาะสม มีค่าความถี่น้อยที่สุด

3.2 ด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง มีข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุดคือ อบต.

ควรเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ตามเส้นทางคมนาคม ตามทางแยกทางร่วม และที่สาธารณะภายในเขตชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตามทางแยกทางร่วม และสถานที่สาธารณะยังไม่ได้รับการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ตามเส้นทางคมนาคม ตามทางแยกทางร่วม และที่สาธารณะภายในเขตชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีค่าความถี่สูงสุด ส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ำสุดคือ อบต. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ประชาชน มีค่าความถี่ต่ำสุด

3.3 ด้านการพัฒนาประปา มีข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุดคือ อบต. ควรมีการ

ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมระบบประปาให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก น้ำประปามีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของประชาชนในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองกุง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการพาณิชย์ จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรมีการปรับปรุง บำรุงซ่อมแซมระบบประปาให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ มีค่าความถี่สูงสุด ส่วนค่าความถี่ต่ำสุด คือ อบต. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านระบบประปาโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ให้บริการด้านประปาอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างทันที่ทั้งนี้จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านระบบประปาโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ มีค่าความถี่ต่ำสุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแต่ละด้านดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาคมนาคม จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาคมนาคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามจากข้อสังเกตพบว่า ข้อ 3 ประชาชนประชาชนมีความคาดหวังว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ควรมีการปรับเส้นทางจราจรจากถนนดิน ถนนหินลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงควรปรับนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาคมนาคม โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการสำรวจเส้นทางคมนาคมภายในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ในส่วนที่เป็นถนนดิน ถนนหินลูกรัง กำหนดปริมาณงานและวงเงินเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ให้มีความสอดคล้องตรงตามความคาดหวังของประชาชนต่อไป

1.2 ด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามจากข้อสังเกตพบว่า ข้อ 3 ประชาชนประชาชนมีความคาดหวังว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ควรมีการขยาย และเพิ่ม โคม ไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางจราจรภายในเขตชุมชน

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จึงควรปรับนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่างให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการสำรวจ โคมไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางจราจรภายในเขตชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง พร้อมเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง เพื่อให้มีความสอดคล้องตรงตามกับความคาดหวังของประชาชนต่อไป

1.3 ด้านการพัฒนาประปา จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาประปาโดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามจากข้อสังเกตพบว่าข้อ 1 ประชาชนมีความคาดหวังว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ควรมีการขยายกำลังการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จึงควรปรับนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาประปา โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการสำรวจปริมาณน้ำผิวดิน น้ำบาดาล บ่อบาดาลที่มีอยู่แล้ว เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมีปริมาณน้ำประปาที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนการเพิ่มงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาประปาให้มีความสอดคล้องตรงตามกับความคาดหวังของประชาชนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นต่อไป

2.2 ควรมีการศึกษาเชิงพัฒนา หารูปแบบแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่าง ๆ ต่อไป